



Người Mục Tử TỐT LÀNH HIẾN MẠNG SỐNG MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN

TRANG NHÀ TRƯỞNG BỬU DIỆP



Email: chadiepuccchau@gmail.com
www.chadiepuccchau.com

**ĐIỂM LẠI NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG DUYỆT XÉT ÁN
PHONG CHÂN PHƯỚC
CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP TẠI ROMA (2018 - 2023)**

Kể từ ngày 30/05/2017 bắt đầu giai đoạn 2 cho tiến trình tuyên thánh cha Diệp được xúc tiến tại Roma. Cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn xét duyệt kỹ lưỡng để lượng định giá trị của những lời khai và chứng cứ trước khi công bố Cha Diệp được tuyên phong là Chân Phước tử đạo của Giáo hội. Bộ Tuyên thánh thuộc Giáo Triều Rôma, chuyên lo việc điều tra, duyệt xét và tìm bằng chứng xác thực để tuyên thánh một Kitô hữu. Tiến trình tuyên thánh thường kéo dài rất lâu, vì bộ tuyên thánh không muốn vướng mắc một sai lầm nào trong việc đưa danh tánh một Kitô hữu vào danh sách các thánh. Đồng thời, bộ cũng hay dùng yếu tố thời gian để chờ những thông tin ngược lại nếu có. Bộ chủ trương: Không phải số lượng đông đảo các thánh mà là hạnh tích của những bậc được tuyên thánh. Họ thật sự là thánh.

Tiến trình tuyên thánh cha Diệp trong giai đoạn 2 tại Roma.

- Giai đoạn 1: Cứu xét và chấp nhận hồ sơ . Bắt đầu từ năm 2018 bộ phong thánh tại Roma đã xem xét toàn bộ các tài liệu do giáo phận Cần Thơ đệ trình và nhận định rằng: “Giáo phận đã hoàn tất tốt công việc sơ bộ và tuân thủ đúng các quy tắc điều tra do bộ phong thánh ban hành”. Nhờ vậy tòa thánh đã cho phép nghiên cứu thêm để giới thiệu về cái chết của cha Diệp, để bộ phong thánh hiểu rõ hơn.

- Giai đoạn 2: Trong giai đoạn này, công việc cụ thể đã được giao phó cho cha Dương Hữu Nhân, Phó Cáo thỉnh viên thường trực tại Tòa Thánh và là cộng tác viên ngoại vụ của Bộ Phong Thánh. Với vai trò được giao phó, cha Nhân đã hoàn tất bài luận án toàn diện gồm 400 trang gọi là Positio , đã được đệ trình và được chấp nhận của ủy ban tuyên thánh. Giai đoạn này đã kết thúc vào tháng 3/2021 trong dịp kỷ niệm ngày giỗ cha lần thứ 75.

3.- Giai đoạn 3.- Luận án được chuyển giao cho một uỷ ban gồm các nhà sử học. Uỷ ban này gồm các giáo sư, giám đốc văn thư, nhà nghiên cứu sử học v.v... họ đã xem xét, kiểm tra kỹ càng phương pháp và nội dung. Sau khi nghiên cứu cặn kẽ các tài liệu, thì vào giữa tháng 12/ 2021, uỷ ban ấy đã có văn thư đính kèm viết rằng : “Các bằng chứng thu thập được về cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp cung cấp một nền tảng vững chắc để đưa ra phán quyết lịch sử về sự tử đạo của Ngài và về niềm tin chắc chắn trong dân Chúa rằng: Ngài chết vì đạo. Các bằng chứng này đầy đủ và đáng tin cậy đến độ các sử gia có thể dựa vào đó để dựng lại cuộc đời, công nghiệp và cuộc tử đạo của vị tử Thiên Chúa ấy”.

4.- Giai đoạn 4: Luận án được chuyển sang uỷ ban các nhà tư vấn về thần học. Vào thời điểm này, các nhà tư vấn thần học đã có đầy đủ thông tin. Họ có trong tay luận án gốc, kèm theo là các nhận xét tiêu cực hay tích cực của các nhà sử học cùng với các câu trả lời (khoảng 40 trang của cha Nhân) . Các nhà sử học đã xem xét tính xác đáng của tiểu sử cha Diệp đối với lịch sử. Các nhà thần học sẽ xem xét lại về điểm cơ bản khi đối mặt với đức tin công giáo. Có phải cha Diệp đã chết vì Chúa, vì các đạo đức, vì các Kitô hữu không? Cha có chết vì tình mến Chúa yêu người không? có phải cha Diệp là gương mẫu tốt cho các linh mục, cho các tín hữu không? Có phải thánh nhân là một vị trạng sư có quyền thế không?

5.- Giai đoạn 5: Giai đoạn xét duyệt của nhóm Hồng y và Tổng giám mục lỗi lạc. Trong giai đoạn này các vị hồng y và TGM lỗi lạc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đức Thánh Cha để xem xét về một câu hỏi rất tế nhị: “Trong giai đoạn này sẽ là khung giờ tốt nhất để tuyên bố rằng Cha Diệp là một vị Chân Phước tử đạo.”

Vào ngày 01/06/2023 vừa qua, hội đồng các nhà thần học Bộ phong thánh đã nhóm họp tại Roma để duyệt xét và quyết định về việc tuyên phong Chân Phước cha Diệp. Sau quyết định hệ trọng này Hội Ái mộ cha Diệp Nam Úc đã nhận được email của cha Nhân gửi đến với niềm tin tưởng và hy vọng:

(Email đính kèm)

On Wednesday, 7 June 2023 at 09:21:24 pm AEST, Roland Jacques <roland.m.jacques@gmail.com> wrote:

Kính chào các cha và anh chị em thân mến, là những người ái mộ Cha Phanxicô TBD,

Như tôi đã cho biết một vài tháng trước, Ủy ban các nhà thần học ở Bộ phong thánh tại Rôma đã họp vào ngày 01 tháng 06 năm 2023, để bỏ phiếu về khía cạnh thần học liên hệ với cái chết của cha Phanxicô.

Hôm nay tôi đã nhận được tin tốt - chưa là chính thức, nhưng được truyền đạt do một viên chức cấp cao của Bộ phong thánh - rằng :

Luận án mà tôi đã nộp cho Bộ được các chuyên gia thần học phê duyệt 100%.

Không có nghi ngờ gì, không có câu hỏi khó nào được nêu ra ! TẠ ƠN CHÚA !

Tôi đã truyền đạt “tin tức không chính thức” này đến Giáo phận Cần Thơ.

Khoảng tháng 9 tới (sau khi Bộ nghỉ hè), hai kết quả tích cực, của các nhà sử học và các nhà thần học, sẽ được giao cho Thượng Hội đồng của Bộ phong thánh, bao gồm các Hồng y và Giám mục, để họ xem xét về sự thuận tiện hoặc không thuận tiện để tổ chức một lễ phong chân phước. Họ sẽ truyền đạt kết luận của họ cho Đức Thánh Cha.

Vì vậy, có một hy vọng vững chắc rằng nhân dịp Giáng sinh 2023, Đức Thánh Cha sẽ thông báo cho toàn bộ Giáo hội rằng Cha Phanxicô thực sự là một vị tử đạo.

Sau đó, Giáo phận Cần Thơ sẽ cần tự sắp xếp việc tổ chức cách trọng thể Lễ phong chân phước.

Chúng ta vẫn cần cầu nguyện, xin Chúa giúp cho Thượng Hội đồng đưa ra quyết định đúng đắn, và giáo phận không ngần ngại quá nhiều !

Thân kính chào,

Lm Roland Jacques Dương Hữu Nhân

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, hội Ái mộ cha Diệp Nam Úc hân hoan loan báo tin vui đến cộng đoàn về những diễn biến mới với niềm hy vọng mang lại những kết quả tốt đẹp trong tiến trình tuyên thánh cha Diệp. Kính mong toàn thể cộng đoàn dân Chúa khắp nơi, nhất là những người mến mộ và thọ ơn cha Diệp thêm lời cầu nguyện để công việc tuyên phong Chân Phước cho cha, được thành công mỹ mãn và cũng cầu xin cho các vị hữu trách được sáng suốt và tràn đầy ơn lành của Chúa trong mục tiêu thánh thiện này.

Truyền Thông cha Diệp Nam Úc.



THÁNH LỄ BÊN CHA DIỆP

6.30 PM - THỨ SÁU 14/07/2023

Tại nhà thờ St Maximilian Kolbe: 85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013